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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คร้ังท่ี  7   
วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 

ณ หองประชมุ 1 มทร. ลานนา จังหวัดเชยีงใหม 
............................................... 

ผูเขาประชุม 
1. นายวนิิจ นุมฤทธิ์    ประธานกรรมการ 
2. นายสุริยันต เตาชัยภูม ิ   กรรมการ 
3. รศ.ทรงพล จริยวิทยาวฒัน   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
4. ผศ.ดร.สมชาต ิหาญวงษา     กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
5. ผศ.ดร.พิชัย สุรพรไพบูลย   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
6. นายอภิชาต ิ โคกทอง   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
7. ดร.วรรณา อัมมวรรธน   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
8. ผศ.นฤมล กูลศิริศรีตระกลู   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
9.นายมนัส อินทรรุง   กรรมการ 
10. ผศ.เดชา   นาวานเุคราะห   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
11. นายอนุชา      จันทรบูรณ   เลขานุการ 

 
ผูขาดประชุม  
 1. นายพิชัย สุระดม    ติดราชการ 

2. ดร.ปทมา ศิริธัญญา   ไปราชการตางประเทศ 
3. ผศ.ดร.เกชา คูหา    ติดราชการ 
4. รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง   ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.จันทวิภา ธนโสภณ   ติดราชการ 
6. นายองอาจ      กิตติคุณชยั   ติดราชการ 

 
ผูรวมประชุม 
  1. รศ.ศีลศิริ สงาจิตร    หัวหนาคณะกรรมการประกนั ฯ 
  2. นางสาวภาวิณี คํามวง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.45 น. 
ประธานที่ประชุม นายวินิจ  นุมฤทธิ์  คณบด ี
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
   1.1.1 ในการประชุมอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ทั่วประเทศ ที่
ประชุมมีมติเลือกกรอบการประเมินรอบที ่3 ของ สมศ. เปนแบบ ค 2 กลาวคือ แบบ ค 2 ที่เนนการผลิตบัณฑิต
เฉพาะทางระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดของการประเมินแตละดาน ดังนี้  

1.  ดานคุณภาพบัณฑิต    คะแนนรอยละ  40 
2.  ดานงานวิจยัและงานสรางสรรค  คะแนนรอยละ  15 
3.  ดานการบรกิารวิชาการแกสังคม  คะแนนรอยละ  15 
4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนรอยละ    5 
5.  ดานการบรหิารและการพฒันาสถาบัน  คะแนนรอยละ  15 
6.  ดานการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน คะแนนรอยละ  10 

   1.1.2 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังกอน ไดมีมติเร่ือง งบประมาณ
สนับสนนุการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ซ่ึงเคยตกลงกันวาจะพจิารณาใหเขตพืน้ที่ที่มีนักศกึษา รายหัวละ 
50,000 บาท แตมติในครั้งที่ผานมากลับมีมติวา อาจจะไมมีการใหงบประมาณสนบัสนุน เนื่องจาก งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยไดถูกจดัสรรไปหมดแลว  
   1.1.3 นโยบายของ สกอ. เกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะของ มทร. ทาง สกอ. มีนโยบาย
ใหมีการจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี : ปวส. เทากับ 1 : 1 แตอยางก็ตาม สกอ. ไมสนับสนุนใหจัดการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี แบบตอเนื่อง ซ่ึงไดออกประกาศของ สกอ.ไปแลว ในเรื่องนี ้
   1.1.4 โครงการ Practice School คณบดีไดพจิารณา แลว และจะพัฒนาไปเปน โครงการ 
Intensive Creative Practice (ICP) ทดแทน โดยจะมอบให ผศ.ดร.เกชา  คูหา เปนผูพัฒนารปูแบบการฝก     
เสนอกับที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
1.2 เร่ืองที่กรรมการ และเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
  1.2.1 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่นาน 
   ไมมี 
 
 1.2.2 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ลําปาง 
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   1.2.2.1. รองคณบดีเขตพืน้ที่ลําปาง แจงตอที่ประชุมกรณี การเปดรับนักศึกษาภาคเรียนที ่
2/2552 วา เนื่องจากเขตพืน้ที่ลําปางไดแปลงนโยบายของคณบดีสูการปฏิบัติ เกี่ยวกับการหาวิธีการในการเพิ่ม
จํานวนนักศกึษาของคณะ ฯ โดยมีการเปดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 / 2552 โดยมีเหตุผลดังนี้  
    1) เพื่อเปดโอกาสให นศ. ที่ถูกรีไทรในภาคเรียนที่ 3 ของการเรียน มีโอกาสศึกษาตอ
ไดใหมและเรว็ยิ่งขึ้น 
    2) เพื่อเพิ่มจํานวน นศ. จึงเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาศกึษาตอไดมากขึ้น 
    3) และทางกองการศึกษาลาํปาง เห็นวา เร่ืองการเพิ่มจาํนวนนักศกึษาเปนเรื่องที่ดี จึง
ไดมีการประกาศรับนักศึกษาในภาคเรยีนที่ 2/2552 ขึ้น 
    
 1.2.3 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่พิษณุโลก 
   1.2.3.1. รองคณบดีเขตพืน้ที่พิษณุโลก รายงานความกาวหนา ของกจิกรรมภายใตศนูยเกษตร
ปลอดภัย โดยปงบประมาณ 2552 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จาํนวน 10.3 ลานบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
จํานวน 10 ลานบาท และบริหารจัดการศนูย 0.3 ลานบาท บัดนี้การดาํเนินการจัดซือ้ครุภัณฑประจําศูนยอยูใน
ระหวางการตดิตั้งและสงมอบ  คาดวาจะดาํเนินการแลวเสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2552 นี้  
   1.2.3.2 การจดัสรรงบประมาณ 2553 ของคณะฯ ในเขตพื้นที่ ในปงบประมาณนี ้ ไดรับการ
จัดสรรประมาณ 2.4 ลานบาท โดยเปนคาวัสดุฝกและการเรยีนการสอน 1.4 ลานบาท และงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 0.8 – 1.0 ลานบาท 
  1.2.3.3 รองคณบดีเขตพืน้ทีพ่ิษณุโลก รายงานยอดจํานวนนักศกึษาระดับปริญญาโท วามีทั้งสิ้น 
จํานวน 28 คน และในปการศึกษา 2553 คาดวาจะมี นศ.ใหมประมาณ 10 คน แตในระยะที่เปดมา เปนเวลา 2 ปที่
ผานมายังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในอัตรารายหวั ๆ ละ 50,000 บาท จึงขอปรึกษาจากทีป่ระชุมวาจะ
หาทางออกอยางไร 
    - อ.อภิชาติ  โคกทอง แจงตอที่ประชุมวา ขอใหคณะดําเนินการ ใหประกาศของ มทร.
ลานนา วาดวย การจัดการศกึษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ใหมีผลบังคับใชเสียกอน  
    - ผศ.ดร.พิชัย  สุรพรไพบูลย รองคณบดีนาน แจงวา เคยเขาประชุม CEO ในวาระขอ
เปดสอน ปริญญาโท แบบ ก.2 ที่นาน ที่ประชุมก็แจงดวยวา ในการจดัการศึกษาระดับปริญญาโท ทาง
มหาวิทยาลัยคงใหงบประมาณสนับสนุนไมถึง 50,000 บาท/หัว ขอใหดําเนินการเพื่อเล้ียงตัวเองใหรอดก็พอแลว 
    - ผศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองคณบดพีิษณุโลก ขอฝากใหคณบดไีปหาคําตอบจาก
มหาวิทยาลัยอีกครั้งวาจะใหการสนับสนุนการจัดการศกึษาในระดับ ปริญญาโท หรือไม อยางไร เพราะเทาที่
ทราบ ที่ผานมาเขตพื้นที่พษิณุโลก กใ็ชงบประมาณของระดับปริญญาตรี จํานวน 10,000 บาท ตอหัว มาใชจัด
การศึกษา จึงฝากเปนภาระของคณบดีอีกครั้งหนึ่ง 
    - ผศ.ดร.พิชัย  สุรพรไพบูลย รองคณบดีนาน แจงวา ในกรณีของนานก็มกีารจัดสรร 
งบประมาณใหตามโครงการสอนแตละวชิาที่ขอขึ้นไป 
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 1.2.4 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ตาก 
   ไมมี 
 
 1.2.5 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชยีงใหม 
   1.2.5.1. อ.มนัส อินทรรุง ตัวแทนคณาจารย จากเขตพืน้ที่ภาคพายพั เชียงใหม แจงตอที่ประชุม
เกี่ยวกับการจดัตั้งคณะวิทยาศาสตร โดยแยกออกจากเทคโนโลยีการเกษตร นั้น นาจะเริ่มตนดวยการแบงสาขาที่
มีอยูในสาขาวทิยาศาสตรกอน ใหมมีากกวา 1 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตร 1 สาขา และสาขาคณิตศาสตร 1 
สาขา ในสาขาวิทยาศาสตรก็มีการเปดสอนในหลักสูตรฟสิกสประยกุต อีก 1 หลักสูตร ในสวนของสาขา
คณิตศาสตรก็เปดเพิ่มอีก 1 หลักสูตร 
    คณบดี ไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมวา คณะสามัญสัมพันธควรจะกลับมา โดยรวม
วิทยาศาสตร กับศิลปศาสตร เขาดวยกันเหมือนเดิม และรับที่จะประสานกับคณบดีคณะบรหิารธุรกิจและศิลป
ศาสตรให  
 
 1.2.6 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เลขานุการ 
   1.2.6.1 เลขานุการ ไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ สกอ. มีหนังสือใหถึงมหาวิทยาลัยเพื่อให
ดําเนินการตามนโยบาย 3D ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และมหาวิทยาลัยมีหนังสือส่ังการให
คณะ ฯ ดําเนนิงานตามนโยบาย 3D ในทกุคณะ  เลขานกุารจึงไดแจงรายละเอียด นโยบาย 3D ที่จะดําเนินการให
ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
  ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารโดยรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคญักับการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ทั้งในดาน การจัดการเรียนการสอน   เพื่อสรางองคความรู กระบวน การคิดวิเคราะห 
เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณ อีกดานหนึ่ง คือการบมเพาะ ปลูกฝง ปลุกจิตสํานึกใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ กิจกรรมทีจ่ะทําใหเกดิผลดังกลาวแลว
คือ นโยบาย 3D ไดแก  
   DEMOCRACY  คือ ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
   DECENCY  คือ ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
   DRUG- FREE  คือ ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด ทุกชนดิ 
วิสัยทัศน  มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะทีด่ี 3 ดาน คือดานประชาธิปไตย และความเปนไทย 
                            และดานภมูิคุมกันภยัจากยาเสพตดิ 
พันธกิจ  
                           1. จัดการเรยีนรูดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รวมถึง ดาน   

ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพตดิ 
                           2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสูระดับ 3 ดี 
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ยุทธศาสตร   
   1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการทีด่ ีมุงมั่นพัฒนาโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
   2. มีการจัดการเรียนการสอนและจดักจิกรรมที่เนนการสรางองคความรูและ คุณลักษณะ 3D 
                                แกผูเรียน  
   3. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทํางานใหเปนแบบอยางที่ด ีเอื้อตอการเรียนรูและ 
                                พัฒนาผูเรียน  
 
ตัวช้ีวดัและเปาหมาย   
   1. รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานคณุภาพ 
                                สถานศึกษา 3D  
   2. รอยละ 80 ของจํานวนคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีองคความรูและการปฏิบัติ  
                                ตามเกณฑมาตรฐานคณุภาพสถานศกึษา 3D 
   3. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน ตามเกณฑ 
                                คุณภาพ ระดับ 3D 
   4. รอยละ 80 ของจํานวนสถานศึกษาที่ผานเกณฑประเมนิคุณภาพระดบั 3D 
   5. รอยละ 80 ของจํานวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีระบบบริหารจัดการความรูและให 
                               การสนบัสนุนการดําเนนิงานของสถานศึกษาจนผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2552 วันที่ 23 ก.ย. 52 
   เลขานุการไดจดัทํารายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การเกษตร คร้ังที่  6 / 2552 วันพุธที่ 23 กนัยายน 2552 เวลา  13.00 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงใหม เรียบรอยแลว ตามรายละเอียดที่แนบ จึงเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ  
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขดังนี้  
  1. แกไขขอความในหนา 12 ขอ 1.2.4.2 จาก สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร เปน สาขา
วิทยาศาสตร 
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   2. แกไขขอความในหนา 12 ขอ 1.2.5.2 บรรทัดที่ 2 ใหตัดขอความ “เพิ่มเงินเดือน” ออก และ
ใชขอความ “ปรับขยายฐานขึ้นไปชั่วคราวตาม พรบ.ที่ประกาศใช” แทน และในบรรทัดที่ 3 ใหตัดขอความ 
“เห็นวาตัวเอง” ออก และใชขอความ “ขาราชการใน มทร.ลานนา” แทน 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 
   3.1 จากการประชุมครั้งที่ผานมา คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบดีพืน้ที่ลําปาง เปนเจาภาพ
และประสานงานกับทุกเขตพื้นที่ ในการจัดทําโครงการ Practice School เพื่อฝกนักศกึษาใหเปนบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ โดยมีการพัฒนาโครงการใหเปนรูปธรรม และปฏิบัติไดจริง และรายงานใหทีป่ระชุมทราบความกาวหนา
ในการประชุมครั้งตอไป นั้น 
   รองคณบดีพื้นที่ลําปาง จึงรายงานตอที่ประชุม วา นาจะดําเนินการใหเหมือนกันทัง้ 3 พื้นที่ 
และ ดร.วรรณา  อัมมวรรธน ไดกลาวเสริมถึงเรื่องดังกลาว วา นาจะดําเนินการไดยากเพราะตดิที่กรอบเวลา 
หรือแมแตตวัหลักสูตรเองกต็องแกไข เพื่อใหเอื้อตอการดําเนินโครงการ Practice School  
   คณบดี เห็นวา อาจเกิดการเขาใจไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน จงึไดอธิบายถึง ที่มาของ
โครงการ Practice School วา ที่จริงเปนดําริของนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ตองการให นศ.ของ มทร.ลานนา ไดมี
โอกาสไดไปฝกประสบการณในสถานประกอบการในโครงการ WIL (Work Integrated Learning) ซ่ึงได
ดําเนินการที่ มจธ. มากอน และประสบผลสําเร็จมาแลว โดยให นศ. เขาไปในสถานประกอบการแลวศึกษา
สภาพปญหาทีแ่ทจริงของสถานประกอบการ และรวมวเิคราะหปญหากับเจาของสถานประกอบการ เพื่อหา
แนวทางในการแกไข ตามหลักการที่ไดศึกษามาแลวบางสวน หากเจาของกิจการเห็นชอบกด็ําเนินการแกไข
ตามที่ไดวางแผนไว และสรปุผลการดําเนนิงานออกมา เปนเอกสารในรูปผลงานการวิจัยฉบับสมบรูณ ซ่ึงคณบดี
เคยไดรับเชิญใหเขาศึกษาดงูานเรื่องดังกลาว ที่บริษัทเบทาโกรมาแลว นั้น และทางคณะ วทก. จึงมีแนวคดิที่จะ
ดําเนินการในลักษณะโครงการ WIL แตจะใชช่ือวา โครงการ Practice School แทน และตอมาคณบดีไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนแนวคิดกับ ผศ.ดร.เกชา  คูหา ในเรื่องดังกลาว จึงไดมกีารปรับเปลี่ยนชื่อโครงการอีกครั้งหนึ่งเปน 
โครงการ ICP (Intensive Creative Practice) แทน เพื่อใหมีความสัมพันธกับแนวคดิที่มีการพัฒนามาเปนลําดับ 
และคณบดจีึงไดมอบหมายให ผศ.ดร.เกชา  คูหา พัฒนาโครงการใหออกมาในรูปแบบที่สามารถดําเนินการได 
และใหรายงานในการประชมุคณะกรรมการประจําคณะในครั้งตอไป 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
    4.1 การปรับปรุงหลักสูตรกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับปริญญาตรี เนื่องจาก
หลักสูตรปจจบุันเปนการเปลี่ยนชื่อหลักสตูรเกา มาเปนหลักสูตรปจจบุัน พ.ศ. 2548 ซ่ึงรายละเอยีดของลักษณะ
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รายวิชา ตลอดจนจํานวนรายวิชาสมควรไดรับการปรับปรุง ใหเหมาะสมกับโครงสราง และหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนของคณะตาง ๆ ของ มทร.ลานนาในปจจบุัน รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา จึงแจงตอ
ที่ประชุมไดรับทราบถึง การปรับปรุงหลักสูตรกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับปริญญาตรี ในครั้งนี้ 
เพื่อเปนพืน้ฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตรตอไป โดยจะมีการออกคําสั่งของ
คณะ ฯ ใหหวัหนาสาขา หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก และกรรมการอื่น ๆ ตามสมควร  เพื่อดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในปงบประมาณ 2553 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 

  4.2 คณะ วทก. จะมีการปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรของคณะ ฯ เพื่อใหเปนปจจุบัน และใชเปน
ขอมูลในการประกอบการตดัสินใจการดําเนินการของคณะ ฯ การพฒันาบุคลากร ตลอดจนกิจกรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ รองคณบดีฝายบริหาร จึงแจงวา คณะสวนกลางจะสงแบบฟอรมใหทกุเขตพื้นที่ไดกรอกเกีย่วกับ
บุคลากร และภาระงาน ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการในเดือนมกราคม 2553 ที่จะถึง จึงขอแจงใหคณะกรรมการประจาํ
คณะเพื่อโปรดทราบ 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ   

   4.3 การเตรียมการ Road Show  ของคณะ วทก. สืบเนื่องจาก สกอ. เขาประเมินคณะ ฯ ในวนัที่ 
16-17 กรกฎาคม 2552 ผลการประเมินในองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ กับองคประกอบที่ 10   
อัตลักษณ มทร.ลานนา คณะกรรมการประเมินมีขอแนะนําดังนี ้
   1) มหาวิทยาลัย/คณะ ตองเรงทําความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับในเรื่องโครงสรางองคกร/
ภาระงานของแตละสวนงานที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม รวมทั้งรูปแบบการประสานงานในระดับตาง ๆ เพื่อใหทกุ
ภาคสวนเขาใจที่ตรงกัน 
   2) ควรที่จะพิจารณาโครงสรางองคกรในระดับยอย (สาขาวิชา) ใหมีความคลองตัวในการ
ทํางาน หรือหากมีการรวมศนูยตองใหบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจในบทบาท หนาที่ของตนเองดวย เชน การ
เพิ่มกรอบอาจารย / เจาหนาที่ธุรการ ใหเพียงพอกับภาระงานที่ตองใหบริการกับบคุลากรทุกระดบั และมีการ
กระจายบุคลากรทุกระดับใหเหมาะสมกบัความจําเปนของแตละเขตและภาระงาน 
   3) ควรเรงดาํเนินการทําความเขาใจในเรื่องโครงสรางองคกร และระบบการบรหิารใหกับ
บุคลากรทุกระดับ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเขาใจ และความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับอันจะชวยผลักดนัให
องคกรสัมฤทธ์ิผล ในการดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่วางไว 
   จากคําแนะนําจากผูตรวจประเมิน คณะ ฯ จึงจะจัดใหมกีาร Road Show ในทุกเขตพื้นที่ เพื่อ
ดําเนินการตามคําแนะนําทั้ง 3 ขอ ดังนั้น จึงเรยีนใหคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ไดโปรดทราบถึงการ
ดําเนินการดังกลาว โดยจะดาํเนินกานใหแลวเสร็จกอน เดือนพฤษภาคม 2553 

  มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ   
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  4.4 รศ.ศีลศิริ  สงาจิตร หัวหนาคณะกรรมการประกนั ฯ คณะ วทก. ไดแจงใหที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ไดรับทราบถึงการดําเนนิงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะ วทก. โดย
แจงวา ไดจัดการประชุมมาแลว 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ดวยระบบ VDO Conference และครั้งที่ 2 ดําเนนิการประชุม     
ณ เขตพื้นทีพ่ษิณุโลก ในวนัที่ 23 พ.ย. 52 ผลการดําเนนิงานทั้ง 2 คร้ัง มีดังนี ้
    1) คณะ ฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา คณะวทก. คําสัง่ที ่
25/2552 โดยยกเลิกคําสั่งที่ 21/2552 และคาํสั่งที่ 22/2552 โดยใชคําสั่งที่ 25/2552 แทน (รวมคําสัง่ที่ 21, 22 ไป
เปนคําสั่งที่ 25) 
   2) การดําเนนิงานในปการศึกษา 2552 คณะในทุกเขตพื้นที่และสาํนักงานคณบดี 
จะตองกําหนดเปาหมายตวัช้ีวัด และจะตองมีการลงนามในคํารับรองในการปฏิบัติตามเปาหมาย เขตพื้นที่ใดทีย่งั
ดําเนินการไมเสร็จใหรีบดําเนินการ เพื่อจดัทําการลงนามในคํารับรองตอไป 
    3) ใหคณะในทุกเขตพื้นทีแ่ละสํานักงานคณบดี จัดทําแผนพัฒนาตามผลการประเมิน
ของ สกอ.ป 2551 จัดสงคณะกรรมการประกัน ฯ โดยดวน 
   4) ในการเลือกกลุมสถาบันเพื่อรับการตรวจประเมินรอบ 3 จาก สมศ. มทร.ลานนา 
และอีก 8 มทร. ไดเลือกเอาแบบ ค2 (รายละเอียดอยูในวาระ 1.1.1) มหาวิทยาลัยทีเ่นนการผลิตบัณฑติเฉพาะทาง
ระดับปริญญาตรี 
   5) สกอ. ไดเรงรัดถึงนายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ลานนา ในเรื่อง ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการปรับปรุงสาขาวิทยาศาสตรกายภาพและชวีภาพ โดยใหกลุมสาขารายงาน ตั้งแต 3 ก.ย. 52 เปนตน
ไป โดยรายงานผลทุก ๆ 6 เดือน โดยครั้งที่ 1 จะมีการรายงานในวนัที ่1 ก.พ. 53 ซ่ึงจะตองไดคะแนน 2.51 ขึ้น
ไป ดังนั้น จากผลของขอนี้ จึงมีมาตรการเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคดังนี้ 
     5.1 ใหทุกสาขาในเขตพื้นที ่ และสํานักงานคณบดี จดัทาํ SAR รอบ 6 เดือน 
(มิ.ย. – พ.ย. 2552) จัดสงคณะกรรมการประกัน ฯ ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2552 
    5.2 ใหมีการกาํหนดผูกํากับในแตละตวัช้ีวดั เปนผูขับเคลื่อนตัวช้ีวดันัน้ ๆ 
    5.3 ใหดําเนินการแกไขทั้งของ สมศ.และ สกอ.รวมกันไดเลย 
     5.4 .ใหมีการจดัทําฐานขอมลูศิษยเกา 
    6) ใหมกีารปรับแกผังโครงสรางของคณะ ฯ ตามที่ไดรายงานไวใน SAR พ.ศ. 2551 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 
 
   4.5 การเปดการเรียนการสอนนอกเขตพืน้ที่ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอตอที่ประชุมวา 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย มทร.ลานนา คร้ังที่ 22 (10/2552) วนัที่ / ตุลาคม 2552 วาระที่ 1.1.3 การเปด
การเรียนการสอนนอกพืน้ที่ โดยในการเปดนั้น ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพของ สมศ. และตองผาน
ความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลัยและอธกิารบดี กอนนัน้ จึงแจงตอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ใหรับทราบ
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วา การเปดการเรียนการสอนนอกเขตพืน้ที่ ตองเปนไปตามเกณฑการประกันคณุภาพของ สมศ. และตองผาน
ความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลัยและอธกิารบดี กอน 
 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 
 
  4.6 การสรรหารองคณบดีพืน้ที่พิษณุโลก ตามที่รองคณบดีทานเดิม ผศ.วิรัช  วิเศษสุวรรณภูม ิ
ไดลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลยัได
อนุมัติการสรรหาผูดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลง รองคณบดีฝายบริหาร จึงไดแจงตอที่ประชมุ
คณะกรรมการประจําคณะ ถึงกําหนดการดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการดํารงตําแหนงรองคณบดีพื้นที่
พิษณุโลก 
 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 
 
  4.7 การคืนตาํแหนงทีย่ืมไปใชบรรจุของเขตพื้นที่ตาก โดยรองคณบดีฝายบริหาร แจงตอที่
ประชุม วา ตามที่เขตพื้นที่ตากไดรับการจัดสรรอัตรากําลังในปงบประมาณ 2552 จํานวน 1 อัตรา วิชาเอก 
อาหารและโภชนาการ แตเนื่องจาก ภาระการสอนในแผนกคณิตศาสตรมีสูง ทางเขตพื้นที่ตากจงึทําหนังสือถึง
มหาวิทยาลัยเพื่อขอใชอัตรากลาง (10 %) อีก 1 อัตรา เพื่อบรรจุวิชาเอก คณิตศาสตร ตอมาทางมหาวิทยาลัย
อนุมัติการยืมในครั้งนี้ โดยมีขอแมวา ในปถัดไปหากเขตพื้นที่ตากไดรับการจัดสรรอัตรา จะตองคืนอัตราที่
ไดรับไปชดใชอัตราที่มหาวทิยาลัยใหยืมในปงบประมาณ 2552 ดังนั้น จึงเขาสูกระบวนการสอบคดัเลือก และได
บรรจุ นางสาวอรุณี วงษขาว ในตําแหนงคณิตศาสตร (อัตรากลาง 10 %) ในวนัที่ 28 กันยายน 2552 ไปแลว 
   และตามแผนการจัดสรรอัตรากําลัง ในปงบประมาณ 2553 ทางพื้นที่ตากจะไดรับการจัดสรร
อัตรากําลัง วิชาเอกคณิตศาสตร 2 อัตรา และฟสิกส 1 อัตรา แต ในป 2552 ไดรับการจัดสรรวิชาเอกคณิตศาสตร
ไปแลว 1 อัตรา ดังนั้น ในป 2553 คงเหลืออัตรา คณิตศาสตร 1 อัตรา และฟสิกส 1 อัตรา  
   และวนัที่ 28 กันยายน 2552 เขตพื้นที่ตากไดทําหนังสอืถึงผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
เพื่อขอใชอัตราของคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 2 อัตรา (อัตราของปงบประมาณ 2552) คือเลขที่
ตําแหนง 521058 และ 521059 ซ่ึงไดดําเนินการรับสมัครถึง 2 คร้ัง แลว ไมมีผูมีสิทธิ์สอบ ทางพื้นที่ตากจงึทาํ
หนังสือขอยืมทั้ง 2 อัตรา เพื่อบรรจุใหกบัคณะ วทก. ในวิชาเอก คณิตศาสตร 1 อัตรา และบรรจุใหกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในวิชาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอรอีก 1 อัตรา โดยมีขอแมวา ยินดจีะคืนอัตราทั้ง 2 อัตรา ใหกับ
คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร เมื่อไดรับการจัดสรรอัตราในปถัดไป  ดังนั้น ทาง กองบริหารงาน
บุคคล จึงใหคณะ วทก.ทาํหนังสือยืมอตัราของคณะศลิปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 1 อัตรา เพื่อบรรจุ
วิชาเอก คณิตศาสตร โดยใหคณบดีทั้ง 2 คณะทําหนังสอืสัญญายืมอัตรา เพื่อใชหนังสือสัญญายืมอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย นี้เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัตกิารยืมอัตราตอไป นั้น 
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   รองคณบดีฝายบริหาร จึงนําเขาสูการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อแจงใหทราบ
เกี่ยวกับเรื่องดงักลาวขางตน และสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการทําสัญญายืมอัตราจากคณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร เพื่อบรรจุวิชาเอกคณิตศาสตรในครั้งนี้    
 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบเรื่องการยืมอัตรากลาง 10 % ของพื้นที่ตาก ใน
ปงบประมาณ 2552 เพื่อบรรจุ นางสาวอรณุี วงษขาว ในวิชาเอก คณิตศาสตร  
   สวนการยืมอัตราของคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อบรรจุ วิชาเอกคณติศาสตร 
นั้น คณะกรรมการประจําคณะมีมตใิห คณะ วทก. พืน้ที่ตาก ทําหนังสือยืนยันมาอกีครั้งหนึ่งวา จะยืมอัตราเพือ่
บรรจุในวิชาเอก คณิตศาสตร อีกหรือไม อยางไร หากยังยืนยันวา จะบรรจุวิชาเอกคณิตศาสตร ทางคณบดีจะลง
นามในหนังสอืสัญญา เพื่อเสนออธิการบดี ในการยืมอัตราจากคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อ
บรรจุวิชาเอกคณิตศาสตร ตอไป 
 
  4.8 ปญหาคุณวุฒขิองนักศกึษาที่จบหลักสตูรเทคโนโลยีภูมิทัศน ของเขตพื้นที่ลําปาง สืบเนื่อง
จากนกัศึกษาที่จบหลักสูตรเทคโนโลยีภูมทิัศน ของเขตพื้นที่ลําปาง ไดสอบบรรจุในสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) ซ่ึง อปท. ระบุคุณวุฒติามที่ กพ. กําหนด วา ผูจบหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน ของ มทร.
ลานนา สําเร็จในเฉพาะสาขาเทคโนโลยีภมูิทัศน เทานัน้ แตแททีจ่ริงแลวหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทศัน สังกัดอยู
ทั้งสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน และสาขาเกษตรกรรม ดังนั้น จึงเปนปญหากับการบรรจุผูจบหลักสูตรเทคโนโลยี
ภูมิทัศน จาก มทร.ลานนา ที่สามารถบรรจุเฉพาะสาขาเทคโนโลยีภูมทิัศนเทานั้น โดยไมสามารถบรรจุในสาขา
เกษตรกรรมได  จากเรื่องดงักลาวนําไปสูการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วทก. คร้ังที่ 6/2525 วันที่ 23 
ก.ย. 52 ที่ประชุมมีมติใหดําเนนิการแกไข โดยมอบหมายใหรองคณบดี ฝายวิชาการและกจิการนักศกึษา 
ประสานงานกบัมหาวิทยาลัย เพื่อแจงไปยงั กพ. วา หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศนอยูในสังกัดสาขาเกษตรกรรม
ดวย เนื่องจากรหัสวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน เปนรายวิชาที่สังกัดในสาขาวชิาเกษตรกรรม ซ่ึงนักศึกษา
จะตองเรียนในสวนนีไ้มต่ํากวา 20 หนวยกิต  จึงจะจบหลักสูตร 
   ดังนั้น รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา จึงไดทําหนังสือหารือไปยัง สสว. และ สสว.
ไดตรวจสอบกับ กพ. พบวา ในการแจงความจํานงในครั้งแรกของหลักสูตร กับสํานักงาน กพ. ระบุเพยีงเฉพาะ 
สังกัดสาขาเทคโนโลยีภูมิทศัน เทานั้น มไิดระบุสาขาเกษตรกรรม ทางสํานักงาน กพ. จึงประกาศออกมาเชนนัน้ 
ทาง สสว. จึงลงความเห็นของหนังสือหารือจากคณะ ฯ วา หากคณะมีความประสงคจะเพิ่มสาขาเกษตรกรรม
ใหกับหลักสูตรเทคโนโลยีภมูิทัศน อีกสาขาหนึ่ง นัน้ จะตองเชิญผูทีรั่บผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรตั้งแตตน 
(พ.ศ. 2548) มาหารือกันวาจะเพิ่มหรือไม และนําเขาสูการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอกีครั้งหนึ่ง หาก
เห็นชอบใหเพิม่ ก็เสนอตามลําดับขั้นตอไป  รองคณบดจีึงเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบ 
 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
   5.1 การฝกงานของนักศึกษา จากการที่ มทร.ลานนา มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติ โดยใหทุกคณะพจิารณาดําเนนิการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมคีวามชัดเจน
ที่สามารถบอกไดวา เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแลว บัณฑิตมีความรูความสามารถเปนนักปฏิบัติไดจริง การ
ฝกงานของนักศึกษาเปนกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรที่สามารถดําเนินการใหบรรลุตามนโยบาย โดยการกําหนด
รูปแบบ ขั้นตอน การประเมินผลใหชัดเจน รองคณบดฝีายวิชาการและกิจการนักศกึษา จึงเสนอตอที่ประชุม
เพื่อใหพิจารณาถึงรูปแบบ ขั้นตอน การประเมินผล ของการฝกงานนักศึกษา 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ และเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 
ชุด เพื่อศึกษาหารูปแบบ ขัน้ตอนการดําเนินงาน และการประเมินผล เพื่อเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 
   5.2 การจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะของนักศึกษา  จากการที่ มทร.ลานนา มีนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติ โดยใหทุกคณะพจิารณาดําเนนิการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหมคีวามชัดเจนทีส่ามารถบอกไดวา เมื่อจบการศึกษาตามหลกัสูตรแลว บัณฑิตมีความรูความสามารถ
เปนนักปฏิบัตไิดจริง ซ่ึงในแตละหลักสูตรไดดําเนนิการเบื้องตนในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการฝกงานของนักศกึษาแลว นัน้ การแขงขันทกัษะของนักศกึษา ก็เปนอีก
กิจกรรมหนึ่งที่สามารถทวนสอบผลของการจัดการเรยีนการสอนที่ผานมา วามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
วัตถุประสงคตามที่ตองการหรือไม ทั้งนี้ เพื่อนําผลดังกลาวไปเปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมที่เกี่ยวของตอไป ดังนัน้ รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา จึงเสนอตอที่ประชมุ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการแขงขันทักษะของนักศึกษา 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ  และเสนอใหมกีารแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด 
เพื่อพิจารณาถงึวาจะจัดหรือไม อยางไร หากคณะกรรมการพิจารณาจัด ใหหารูปแบบ ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
ตลอดจนการประเมินผล เพือ่เสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 
   5.3 การขอเปลี่ยนอัตราบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ของเขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม 
ปงบประมาณ 2553  โดยมตคิณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 1 เม.ย. 52 ไดอนุมัตแิผนอัตรากําลัง
ของคณะ ฯ โดยในปงบประมาณ 2553 เขตพืน้ที่ภาคพายัพจะไดรับการจดัสรรอัตรากําลังใน วิชาเอก
คณิตศาสตร จาํนวน 2 อัตรา ไปแลว นั้น เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตร พื้นที่ภาคพายพั เชียงใหม มคีวามประสงค
จะขอเปลี่ยน อัตราคณิตศาสตร จาก 2 อัตรา ไปเปน คณิตศาสตร 1 อัตรา และ ฟสิกส 1 อัตรา เพือ่รองรับการเปด
สอนในหลักสตูรฟสิกสตอไปในอนาคต จงึเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อโปรดพิจารณา 
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   มติคณะกรรมการประจําคณะ   พิจารณาเห็นชอบตามขอ และใหสาขาวิทยาศาสตร ภาคพายพั 
เชียงใหม ไปพิจารณายกรางการเปดหลักสูตรฟสิกส และเสนอแผนการเปดหลักสตูรในการประชุม คร้ังตอไป 
 
   5.4 การพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2552 สายผูสอนของคณะกลาง โดย
มติคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 1 เม.ย. 52 ไดอนุมัติแผนอัตรากําลังของคณะ ฯ โดยใน
ปงบประมาณ 2552 คณะ ฯ กลางไดรับการจัดสรรอัตรากําลัง ในวชิาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาเอก 
จํานวน 1 อัตรา ไปแลว นั้น และทางมหาวิทยาลัยไดเปดรับสมัครถึง 2 รอบ แตไมสามารถบรรจุบุคคลเขาสู
ตําแหนงได จงึทําใหตําแหนงดังกลาววางอยู นั้น  และตอมามีนักศึกษาทุน สสวท. ระดับ ปริญญาตรี โท เอก 
และระดับ Post Doctoral ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 1 คน ราย นายสุรพล  ชัยวงษา ยืน่ความจํานงเพื่อเขา
เปนอาจารยในตําแหนงดังกลาว ซ่ึงจะสามารถมาบรรจุไดประมาณเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2553 รองคณบดี
ฝายบริหาร จงึนําเขาสูการประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา บุคคลดังกลาวบรรจุในตําแหนงดังกลาวที่
วาง อยู  
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบในหลักการ และฝากใหผูเกีย่วของ (ดร.ปทมา  ศิริ
ธัญญา) ไปทําความเขาใจกับนายสุรพล  ชัยวงษา อีกครั้งเพื่อความแนนอนในการเขาบรรจุรับราชการในครั้งนี้ 
เพราะเกรงวาบุคคลดังกลาวจะเลือกไปบรรจุมหาวิทยาลัยอ่ืน และใหคณะ ฯ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อ
หาวิธีการบรรจุบุคคลคนนี้ 
 
     5.5 การพิจารณา (ราง) คูมือการเขียนวิทยานิพนธ และคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา และ 
(ราง) คูมือปญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยรองคณบดีฝายวิจยัและพัฒนา ได
แจงตอที่ประชุมวาไดจัดทํา (ราง) คูมือการเขียนวิทยานิพนธ และคนควาอิสระ ระดับบณัฑิตศกึษา และ (ราง) 
คูมือปญหาพิเศษ ระดับปรญิญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ
ไปแลว นัน้ จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา (ราง) คูมือการเขียนวิทยานิพนธ และคนควา
อิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา และ (ราง) คูมอืปญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อนําไป
ประกาศใชตอไป 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบ  และเสนอมหาวิทยาลัยในขั้นตอนตอไป เพื่อ
ดําเนินการใหนําไปสูการประกาศใชตอไป 
 
     5.6 การพิจารณา (ราง) หนาที่และภารกจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยรองคณบดี
ฝายวิจยัและพฒันาแจงตอทีป่ระชุม วา ไดจัดทํา (ราง) หนาที่และภารกจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของ
คณะ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึน้ จึงไดเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ 
ใหพิจารณาถึงความถูกตอง เหมาะสม และกระบวนการของแตละงานวาใหส้ินสุดที่ใด และใครเปนผูรับผิดชอบ 
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ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และใหพิจารณาตารางการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในปงบประมาณ 
2552 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบตารางการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
ปงบประมาณ 2552 และเสนอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไปพิจารณาความถูกตอง เหมาะสม และ
กระบวนการของแตละงานวาใหส้ินสุดที่ใด และใครเปนผูรับผิดชอบ ตลอดจนรายละเอียดอืน่ ๆ เพื่อเสนอใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะพจิารณาในครั้งตอไป 
 
     5.7 การพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการวชิาการ และคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
ประจําคณะ วทก. โดยรองคณบดีฝายวิจยัและพฒันา แจงวา ปจจุบนังานในสวนวิชาการ สวนวิจัยและบริการ
วิชาการ มภีาระงานทีเ่พิม่ขึ้น ซ่ึงงานเหลานี้มีความจําเปนที่ตองมีการรวมตัดสนิใจในระดับคณะกรรมการ 
เพื่อใหการดําเนินงานของงานวิชาการ และงานวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะ ฯ ดําเนินดวยความเรียบรอย จงึ
มีแนวคดิในการจัดตั้ง คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ ของคณะ ฯ ขึ้น และให
คณะกรรมการประจําคณะพจิารณากําหนดกรอบ อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ  และเสนอให
คณะกรรมการทั้ง 2 คณะ กาํหนดกรอบ อํานาจ หนาที ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ พจิารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป 
 
     5.8 การพิจารณาเกณฑการใหคะแนนรายวิชา ของคณะ วทก. ตามทีม่หาวิทยาลัยไดออก ราง
ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง เกณฑการใหคะแนนรายวิชา ของคณะ วทก. โดย สสว.ไดประสานงานกับคณะ ฯ มา
โดยลําดับ และไดยกเปนรางประกาศดังกลาว เรียบรอยแลว แตเนื่องจากทาง สสว. ตองการใหรางดังกลาว ผาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะของแตละคณะ ทางรองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา จึงเสนอ
รางประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑการใหคะแนนรายวิชา ใหที่ประชุมพิจารณา 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบราง 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืน ๆ 
 
   ไมมี 
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เลิกประชุมเวลา 17.25 น. 
 
 
 
 
                (นายอนุชา  จนัทรบูรณ)                                                               (นายวินจิ  นุมฤทธิ์) 
          เลขานุการกรรมการประจําคณะ                                              ประธานคณะกรรมการประจําคณะ                                    
                 ผูจดบันทึกการประชุม                                                            ผูตรวจบันทึกการประชุม 
 
 


